



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทย โดยการรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และรุนแรงกว่าเดิม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว รวมทั้งเป็นการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เศรษฐ (๒) ขอแจ้งประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราชสุวรรณา” , โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสานธีรวิทยาการ” และ โรงเรียนเทศบาล ๓ จัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติในสถานศึกษา (On Site) รวมทั้งงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Online, On Air, On Hand และ On Demand ตามความเหมาะสมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติในสถานศึกษา (On Site) ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ในกรณีโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสานธีรวิทยาการ” ให้ดำเนินการตามประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของโรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสานธีรวิทยาการ” ฉบับลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนครบกำหนดวันตามประกาศ แล้วให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสกล ไกรธัญมิ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์